

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๓/๔๗

ลับ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล) ล ๒3๒4
วัน 24 ธ.ค. 2567 เวลา ๑.2๖

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม

เรื่องที่ ๒๒๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๖๐๕

ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

จัดเข้าวาระ 2:4 ธ.ค. 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข) มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุขและปรับปรุงเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน โดยให้สิทธิบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ ๒ เท่าของเงินที่บริจาค สำหรับการบริจาคให้แก่องค์การหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์หรือการดำเนินงานในการส่งเสริมหรือการสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์หรือการสาธารณสุขของประเทศ จำนวน ๒๗ แห่ง ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร และยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่องค์การหรือมูลนิธิดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘

/ถึงวันที่ ...

ลับ

ลับ

ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าจะมีบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิรวมกันปีละประมาณ ๑ ล้านราย ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีปีละประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท รวม ๓ ปี ประมาณ ๒,๗๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์และบริการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้น ประเทศไทยมีบริการการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีงานวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพิ่มขึ้น หากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก ตลอดจนติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

ลับ